

# 8 ขั้นตอนการจัดสรรเงิน จากกองทุน PPP

หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน PPP เพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา ดังนี้

- (1) การจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน
- (2) การจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
- (3) การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการร่วมลงทุน ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำกับดูแล

## 01 - ขอบรรจุโครงการเข้าแผน PPP



เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผน PPP ในขณะนั้น หรือขอเพิ่มโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนก่อน

## 02 - ได้รับความเห็นชอบ



การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน PPP ตาม (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน PPP ตาม (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกและกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน และการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน PPP ตาม (3) จะต้องได้รับความเห็นชอบตามคณะกรรมการกำกับและกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน

## 03 - จัดทำเอกสารประกอบการขอรับจัดสรร

จัดทำรายละเอียดตามข้อ 11 ของหลักเกณฑ์ เชื้อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมกองทุน PPP และยื่นข้อเสนอ เอกสาร และข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน PPP มายังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)



หลักเกณฑ์ฯ กองทุน PPP

## 04 - ตรวจสอบเอกสาร

สคร. ตรวจสอบข้อเสนอ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สคร. จะแจ้งให้หน่วยงานทราบ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อมูล และหน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุงหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง



## 05 - ประชุมคณะกรรมการกองทุน PPP



คณะกรรมการกองทุน PPP ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน PPP โดยนำกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุน PPP เช่น ข้อมูลความคุ้มค่าเบื้องต้น ความพร้อมและความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ เป็นต้น มาประกอบการพิจารณา

## 06 - แจ้งผลการพิจารณา



สคร. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน PPP ให้หน่วยงานทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการกองทุน PPP มีมติ

## 07 - ยืนยันการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน PPP

หน่วยงานแจ้งยืนยันการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน PPP ตามกรอบวงเงิน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุน PPP กำหนด และดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการจ้างที่ปรึกษา รวมถึงจัดส่งสัญญาจ้างให้ สคร. ทราบภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ลงนามในสัญญา



## 08 - รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแผนให้ สคร. ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน



สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2298 5880 - 7 ต่อ 3166 3175 หรือ 3220

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ